

# ถก'นายกสโมสรน.ศ.'สัปดาห์หน้า

- 'สโรนิต'รับลูก'อว.'หาหรือแก้ขัดแย้ง
- ฝากปลัดใหม่สะสางธรรมาภิบาล

นพ.สโรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ อว. มอบนโยบายให้ดำเนินการเรื่องเร่งด่วนต่างๆ ว่า หลังจากที่ได้รับมอบนโยบายแล้ว ก็ได้มีการประชุมผู้บริหาร อว. และผู้รับผิดชอบหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งได้เชิญ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ว่าที่ปลัด อว. คนใหม่เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ และมอบหมายงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ อว. ออกเป็นเรื่องๆ เพื่อที่แต่ละหน่วยงาน จะได้นำไปหาหรือ

ในรายละเอียด และสรุปเสนอรัฐมนตรีว่าการ อว. ต่อไป ทั้งนี้ หลายเรื่องมีหน่วยงาน และผู้บริหารรับผิดชอบอยู่แล้ว อาทิ นโยบายส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มากขึ้น เรื่องนี้นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) รับผิดชอบอยู่

นพ.สโรนิตกล่าวต่อว่า ส่วนการตั้งหน่วยงานรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ อว. มาแปลงเป็นแนวปฏิบัติและขับเคลื่อน เรื่องนี้จะมีการตั้งคณะทำงานในสำนักงานปลัด อว. ขณะที่โครงการสร้างงานให้บัณฑิตจบใหม่ มีนายศุภ

ชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. รับผิดชอบ ขณะที่คณะทำงานคาดการณ์อนาคต จะมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) วิเคราะห์นำเสนอ อว. ทุกๆ 6 เดือน สำหรับเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการ อว. ให้ความสำคัญ และขอให้เร่งดำเนินการโดยด่วน คือ การเชิญนิสิต นักศึกษา มหาหรือการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์นั้น ปลัดหน้าจะเชิญนายกสโมสรน.ศ. มหาวิทยาลัยต่างๆ มาพูดคุยร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ อว. โดยจะเชิญเป็นกลุ่มๆ ครอบคลุมทุกแห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจและจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของนิสิต นักศึกษา

"จากการประชุมต่างๆ ผมจะเชิญ นพ.สิริฤกษ์ ว่าที่ปลัด อว. คนใหม่ เข้าร่วมหารือด้วย เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดของงาน และผมเองก็มั่นใจว่า นพ.สิริฤกษ์ จะสามารถดูแลงานด้าน

อุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะเคยทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผมมาก่อน อย่างไรก็ตาม สิ่งทีฝากให้ดำเนินการต่อมีหลายเรื่อง อาทิ การแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย การปรับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในทุกรูปแบบตั้งแต่การตั้งโจทย์

วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการดึงอาจารย์ นักศึกษา ทำงานร่วมกับภาคเอกชนในระหว่างเรียน การพัฒนาทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะด้านดิจิทัล ขอให้ช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานใน อว. ทำงานแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำคู่กับการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพราะไวรัสชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม" นพ.สโรนิตกล่าว